

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM Những dấu ấn nổi bật QUỐC HỘI KHÓA III (1964 - 1971)



Những cử tri trẻ tuổi lần đầu được bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng, tháng 4/1964. Ảnh tư liệu

Quốc hội Việt Nam khóa III (1964 - 1971) là Quốc hội nhiệm kỳ thứ ba của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Quốc hội khóa III được bầu vào ngày 26/4/1964 và bầu 366 đại biểu. Ngoài 366 đại biểu được bầu còn có thêm 89 đại biểu khóa II miền Nam được lưu nhiệm, nâng tổng số đại biểu khóa III sau bầu cử lên 455; cơ cấu thành phần gồm: công nhân 12,4%, nông dân 24,5%, trí thức 26,8%, đảng viên 80,6%, cán bộ chính trị 19,2%, dân tộc thiểu số 16,6%, quân đội 5%, phụ nữ 16,7%, thanh niên 15,6%, tôn giáo 3,2%.

Năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. Lúc này, mọi yêu cầu, nhiệm vụ về quân sự, kinh tế, chính trị... đòi hỏi phải giải quyết kịp thời. Trước tình hình khẩn trương đó, tại phiên họp ngày 10/4/1965, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thêm một số quyền hạn trong trường hợp Quốc hội không có điều kiện thuận tiện để họp. Theo đó, mối quan hệ giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ ngày càng chặt chẽ và được duy trì thường xuyên. Những chủ trương, chính sách, những nhiệm vụ công tác lớn về chống Mỹ cứu nước, về chính sách kinh tế thời chiến, về đấu tranh thống nhất, về đối ngoại đều được Chính phủ kịp thời báo cáo trước Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhanh chóng. Sự thống nhất giữa Quốc hội và Chính phủ là điều kiện quan trọng bảo đảm động viên kịp thời yêu cầu của chiến tranh.

Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, Quốc hội và Chính phủ đã động viên quân và dân cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, chỉ viện kịp thời và ngày càng lớn cho miền Nam đánh bại các chiến lược "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ; tích cực làm nghĩa vụ quốc tế đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân Campuchia và nhân dân Lào anh em. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các nước trên thế giới ngày càng mở rộng nhằm tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đánh giá về công lao và sự đóng góp của Quốc hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nêu rõ: Quốc hội khóa III là Quốc hội đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và bảo đảm cho miền Bắc làm tròn nghĩa vụ là hậu phương lớn đối với tiền tuyến.

Quốc hội khóa III, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 23 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh cũng như nhân dân cả nước, luôn liên hệ chặt chẽ với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, động viên nhân dân thực hiện các nghị quyết, chính sách của Quốc hội đã ban hành; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chỉ viện cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội với yêu cầu cao nhất.

NGUYỄN MINH - THU HIỀN (tổng hợp)

Hướng về ngày hội lớn



Pa nô tuyên truyền cổ động bầu cử tại thành phố Thái Bình.

đến từng hộ gửi giấy mời thông báo. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để các cử tri hiểu về quyền lợi của mình, nhất là việc lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tại xã Đông Mỹ, công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai lựa chọn, lập danh sách sơ bộ 48 người ứng cử chia theo các khối đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội; khởi động, kinh tế và các thôn. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. Kết quả, 100% người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn theo quy định. Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để

năng lực hành vi dân sự; tổ chức niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, tin tưởng rằng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Thái Bình sẽ diễn ra dân chủ, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đến nay đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử. Không có người tự ứng cử ở cả 2 cấp. Việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người được giới thiệu ứng cử được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ thực hiện việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng quy trình, khách quan, dân chủ, đã giới thiệu được người ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, đã số người được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm cao, không có ý kiến đề nghị xác minh đối với người ứng cử. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện Tiên Hải đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử; phát động các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trực Tiếp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải cho biết: Đối với cấp huyện, xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu trọng tâm, quan trọng của cuộc bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện thống nhất chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm. Huyện đã thành lập 8 ban bầu cử ở 8 đơn vị bầu cử; các xã, thị trấn thành lập 204 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ở đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026



Tuyên truyền trực quan về bầu cử tại huyện Tiên Hải.

HƯỚNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 7/4

Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Với thành tích hơn 10 lần HMTN, em Vũ Quang Sơn, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn nhận thức rõ được trách nhiệm và ý nghĩa của việc tham gia hiến máu. Vũ Quang Sơn cho biết: Sau mỗi lần hiến máu, em nghĩ mình đã góp phần vào công tác điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân đang cần máu nên cảm thấy rất hạnh phúc. Không chỉ các bạn trẻ hàng hái tham gia hiến máu, nhiều người cao tuổi, đủ sức khỏe cũng nhiệt tình hưởng ứng. Ông Nguyễn

Văn Hữu, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) nhận thấy việc hiến máu cứu người là hành động đẹp và rất ý nghĩa nên đã đăng ký tham gia. Ông chia sẻ: Qua các lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe của mình vẫn rất tốt. Hơn nữa, tôi nghĩ việc hiến máu của mình sẽ giúp ích được nhiều người nên nếu còn đủ sức khỏe tôi sẽ tiếp tục tham gia. Thời gian qua, công tác HMTN của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nếu như trước kia, số lượng máu thu được chủ yếu ở các

trường đại học, cao đẳng, thì nhiều năm nay phong trào HMTN đã lan rộng ra 8/8 huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị. Phong trào HMTN không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động, là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người đối với cộng đồng. Nếu như năm 2005, toàn tỉnh mới chỉ thu nhận chưa tới 3.000 đơn vị máu thì đến năm 2019 đã có 53 cuộc hiến máu được tổ chức, thu nhận trên 11.600 đơn vị máu. Đặc biệt, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 song toàn

tỉnh vẫn thu nhận được trên 11.100 đơn vị máu, trong đó HMTN đạt 9.637 đơn vị. Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị... đã phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh vận động, tiếp nhận 3.843 đơn vị máu. Trong đó, chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và lễ hội xuân hồng thu được 500 đơn vị máu, sự kiện "Chú nhật đỏ" thu được gần 1.100 đơn vị máu. Số lượng máu thu nhận đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng máu cho cấp

cứu, điều trị của các bệnh viện trong tỉnh. Để làm tốt công tác HMTN, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai công tác hiến máu đến 100% cơ sở hội. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu. Sự đổi mới trong hình thức tổ chức là một trong những yếu tố góp phần vào thành công của phong trào HMTN toàn tỉnh. 8/8 huyện, thành phố đã và đang triển khai hiến máu theo công xã,

có những nơi chỉ khoảng 4 - 5 xã/cụm để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đi hiến máu. Công tác tiếp đón, chăm sóc người hiến máu cũng được thực hiện chu đáo, bài bản hơn. Người dân tham gia hiến máu không phải mất nhiều thời gian chờ đợi. Năm 2021, toàn tỉnh

phần đầu thu nhận 13.000 đơn vị máu. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động tối đa lực lượng tham gia HMTN. Thực hiện tốt các

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm hiến máu an toàn. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu, từ đó nhân rộng các điển hình và lan tỏa ý nghĩa của phong trào HMTN trong cộng đồng. THU HOÀI



Người dân huyện Vũ Thư tham gia hiến máu tình nguyện.